

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้จังหวัดสำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิในพื้นที่ไปแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยได้ขยายเวลาออกไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เพื่อให้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทั่วถึง บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล และสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ขอให้จังหวัดดำเนินการรวบรวม พร้อมทั้งแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ **ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖** ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓ หรือทาง e-mail : dla0891_3@dla.go.th ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนผู้มีสิทธิแล้ว



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕ /โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”